

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต										
กิจกรรมเผยแพร่การสังเกตเจตจำนงของผู้บริหาร พนักงาน ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต หากพบเห็นการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง	จำนวนหมู่บ้านที่มีการประชาสัมพันธ์ประกาศแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร	จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน	ประชาชนสามารถแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคม และ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-		✓	สำนักปลัด
กิจกรรมเผยแพร่บทความเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต เพื่อสร้างความตื่นตัวต่อปัญหาการทุจริตผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	จำนวนช่องทางในการรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์บทความ	จำนวน ๒ ช่องทาง ๑.เว็บไซต์ maejadee.mai.go.th ๒.ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	ประชาชนสามารถแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	สำนักปลัด

<p>โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชนฯ</p>	<p>จำนวนหมู่บ้านที่ เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน</p>	<p>บุคลากร หน่วยงานที่ เข้าร่วมและ ประชาชนมี ส่วนร่วมใน การกำหนด แนวทางการ ใช้ งบประมาณ ในการพัฒนา และแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อน</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>โครงการ อบต. เคลื่อนที่</p>	<p>จำนวนหมู่บ้านที่ เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน</p>	<p>บุคลากร หน่วยงานที่ เข้าร่วมและ ประชาชนมี ส่วนร่วมใน การกำหนด แนวทางการ ใช้ งบประมาณ ในการพัฒนา และแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อน</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>สำนักปลัด</p>

<p>การจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑- ๒๕๖๕)เพื่อใช้ใน ปีงบประมาณ (๒๕๖๑-๒๕๖๕)</p>	<p>จำนวนหมู่บ้าน ที่เข้าร่วม โครงการ</p>	<p>จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน</p>	<p>บุคลากร หน่วยงานที่ เข้าร่วมและ ประชาชนมี ส่วนร่วมใน การกำหนด แนวทางการ ใช้ งบประมาณ ในการพัฒนา และแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อน</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>สำนักปลัด</p>
--	--	------------------------------	---	----------	----------	----------------------------	----------	----------	----------	------------------

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”										
กิจกรรมเผยแพร่คำ แถลงนโยบายนายก องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ที่ได้แถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล แม่เจดีย์ใหม่	จำนวน ช่องทางใน การเผยแพร่คำ แถลงนโยบาย	มีช่องทาง ในการเผยแพร่ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง ๑.เว็บไซต์ maejadee mai.go.th ๒.หนังสือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน	ประชาชนได้ รับทราบ นโยบาย นายก องค์การ บริหารส่วน ตำบลแม่ เจดีย์ใหม่ใน ที่ได้แถลง นโยบายต่อ สภาองค์การ บริหารส่วน ตำบลแม่ เจดีย์ใหม่	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	-	✓	สำนักปลัด
กิจกรรมการรับฟัง ความคิดเห็นของ ประชาชนเกี่ยวกับ การดำเนินงานตาม นโยบายที่ผิดพลาด	กิจกรรมการ รับฟังความ คิดเห็นของ ประชาชน เกี่ยวกับการ ดำเนินงาน ตามนโยบายที่ ผิดพลาด	มีช่องทาง ในการรับฟัง ความคิดเห็น จำนวน ๒ ช่องทาง ๑.ผู้รับฟังความ คิดเห็น ณ สำนักงาน ๒.หมายเลข โทรศัพท์ ๐๕๓๖๗๙ ๐๘๕ ต่อ ๓	ประชาชนได้ เสนอความ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารองค์กร ดำเนินการ แก้ไขข้อ บกพร่องในการ ดำเนิน งานตาม นโยบายที่ ผิดพลาด	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	✓	✓	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”										
จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างชัดเจน	ร้อยละของผู้รับบริการได้รับทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริหารด้านต่างๆ	ร้อยละ ๙๐	หน่วยงานมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อย่างชัดเจน	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	✓	-	สำนักปลัด
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดความโปร่งใส เปิดเผยแพร่ข้อมูลทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ	จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	มีช่องทางในการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ๑.เว็บไซต์ maejadee.mai.go.th ๒.จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้อำเภอ	ประชาชนได้รับข้อมูลการจัดจ้างด้วยความสะดวกรวดเร็ว	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	✓	สำนักปลัด

		ปิดประกาศ ณ บอร์ด ประชา สัมพันธ์ ๓.บอร์ด ประชาสัมพันธ์ อบต. แม่เจดีย์ใหม่								
๓. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต										
ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วย ความสุจริต	จำนวน ช่องทาง ในการเผยแพร่ ประกาศ เจตจำนงค์ และประกาศ นโยบาย คุณธรรม	จำนวน ๒ ช่องทาง ๑.เว็บไซต์ maejadee mai.go.th ๒. บอร์ด ประชา สัมพันธ์ อบต.	หน่วยงานมี กลไกป้องกัน เพื่อยับยั้ง การทุจริต	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	✓	-	-	สำนักปลัด
ประกาศนโยบาย คุณธรรมและความ โปร่งใส	จำนวน ช่องทาง ในการเผยแพร่ ประกาศ	จำนวน ๒ ช่องทาง ๑.เว็บไซต์ maejadee	หน่วยงานมี กลไกป้องกัน เพื่อยับยั้ง การทุจริต	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	-	-	สำนักปลัด

	เจตจำนงค์ และประกาศ นโยบาย	mai.go.th ๒. บอร์ด ประชา สัมพันธ์ อบต.								
จัดทำคู่มือตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ประกาศให้ ประชาชนทราบ	ร้องขอ ประชาชน ผู้รับบริการได้ รับทราบถึง ขั้นตอน ในการให้บริการ ด้านต่างๆ	ร้อยละ ๙๐	ลดขั้นตอน การใช้ ดุลพินิจได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	.	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	✓	สำนักปลัด	